



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

ภาพข่าวกิจกรรม

สำนักโภชนาการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ สำนักสุขภาพอาหารและน้ำ

สรุปการเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Zoom meeting

ในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา 1 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น อาคาร 7 ชั้น 4 กรมอนามัย



สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา 1 ผ่าน Zoom meeting โดยมีผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ กพด. กรมอนามัย จำนวน 4 คน เข้าเฝ้าฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ทรงทอดพระเนตรวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน ครูใหญ่ถวายรายงานข้อมูลพื้นฐาน และผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ซึ่ง**ผลการดำเนินงานด้านสุขภาพ** ยังพบปัญหาทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 31.58 เด็กแรกเกิด - 3 ปี มีภาวะน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 7.41 เด็กแรกเกิด - 3 ปี มีภาวะเตี้ย ร้อยละ 9.63 และเด็กวัยเรียน มีภาวะเตี้ยร้อยละ 4.68 สำหรับกิจกรรมของโรงเรียน ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมการสอน กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมการประกอบอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน “การทำพวงกุญแจจากไม้มะขาม” กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ ปลูกผัก ไม้ผล ประมง ปศุสัตว์ และการปรับปรุงบำรุงดิน กิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “จำตอง”



ทรงพระราชทานพระราชโองการ แก่คณะครู นักเรียน และผู้เข้าร่วม เข้าเฝ้าฯ สาระความสำคัญ มีดังนี้

๑. ด้านภาวะโภชนาการ ของเด็กแรกเกิด - 3 ปี มีภาวะน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ มีภาวะเตี้ย และเด็กวัยเรียนมีภาวะเตี้ย ทรงพระราชทานคำชี้แนะให้เพิ่มนมและไข่ โดยให้สำรวจมีจำนวนไข่เพียงพอหรือไม่ และให้ดูแลภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดด้วย ทั้งเรื่องการบริโภคผัก ผลไม้ นมและไข่ รวมทั้งติดตามเรื่องการกินนมแม่ โดยทุกฝ่ายควรปรึกษากันถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ และถูกสุขลักษณะ ซึ่ง รพ.เสต. ควรเข้ามามีบทบาทในการดูแลเรื่องเหล่านี้ด้วย
๒. ด้านเกษตร ทรงพระราชทานคำชี้แนะให้ครูพยาบาลประสานงานกับหน่วยงานด้านเกษตรในการปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์
๓. ด้านไฟฟ้า ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งานทรงพระราชทานคำชี้แนะให้หาข้อมูลเรื่องโซลาร์เซลล์ และแบตเตอรี่ ที่สามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้
๔. ทุกหน่วยงาน ที่มาร่วมมือกัน ขอให้ดำเนินงานตามธรรมชาติ ตามวิถีคิดของคนในชุมชน ต้องรู้ข้อดี ข้อเสีย และทำให้มีปัญหาน้อยที่สุด

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี